

# “Grand Opening เปิดตัวร้านเพชรชมพู จิวเวลรี่ สาขาเยาวราช”



เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 58 เพชรชมพู จิวเวลรี่ ผู้นำด้านเครื่องประดับ อัญมณี ได้ฤกษ์ดี เปิดสาขาใหม่ล่าสุดแห่งที่ 3 บนทำเลทองใจกลางเยาวราช เจาะลูกค้าคนรุ่นใหม่ บนพื้นที่โอโถงกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องประดับและอัญมณีอีกกว่า 1,000 รายการ ให้ลูกค้าได้เลือกสรรในราคาสุดประทับใจ เชื่อมันคุณภาพ ความโดดเด่นของสินค้าที่เอกลักษณ์เฉพาะตัว “เพชรสวย เม็ดโต อัญมณีเม็ดใหญ่หายาก” พร้อมลุยขยายตลาดต่างประเทศ

“เพชรชมพู จิวเวลรี่” เป็นร้านจำหน่ายเครื่องประดับและอัญมณีสำหรับลูกค้าสมัยใหม่ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นธุรกิจจากการสะสมประสบการณ์และความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ในการประกอบธุรกิจร้านทองมายาวนานกว่า 30 ปี ผสมผสานกับความชอบส่วนตัวของคุณมนตรีชัย รุ่งเรืองวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท เพชรชมพู จิวเวลรี่ จำกัด และคุณวันวิสาห์ รุ่งเรืองวิวัฒน์ กรรมการบริษัท เพชรชมพู จิวเวลรี่ จำกัด นักบริหารธุรกิจรุ่นใหม่ ที่ต้องการสืบทอดและต่อยอดกิจการของครอบครัว ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะนำเสนอสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกระดับ

คุณมนตรีชัย รุ่งเรืองวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท เพชรชมพู จิวเวลรี่ จำกัด เปิดเผยว่า จากการดำเนินธุรกิจโดยอาศัยหลักแห่งความจริงใจและความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง เพื่อให้เข้าถึงความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าสมัยใหม่ เพชรชมพู จิวเวลรี่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก จึงได้เลือกสถานที่เปิดโชว์รูมให้บริการแบบครบวงจร บริเวณใจกลางเมือง ประกอบด้วย สาขา 1 บางปู สมุทรปราการ, สาขา 2 ท่าพระ (เพชรเกษม 24) และสาขาล่าสุด ไซนาทาวน์ เยาวราช โดย concept การตกแต่งของสาขานี้ เรียกว่าเป็น “Panorama Showroom” เป็นอาคารจิวเวลรี่ 6 ชั้น บนถนนสายทองคำ ย่านเยาวราช เพื่อให้ลูกค้าสามารถเดินทางมายังร้านได้อย่างสะดวกสบาย โดยยึดช่องทางการบริการที่ทันสมัย ผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลราคาและคุณภาพของสินค้าได้ง่ายขึ้น สามารถตัดสินใจได้เลยทันที

ด้วยความโดดเด่นของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละชิ้นงาน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เพชรสวย ...เม็ดโต ควบคู่กับ อัญมณีเม็ดใหญ่...หายาก” ทำให้ เพชรชมพู จิวเวลรี่ เต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและอัญมณีมากกว่า 1,000 รายการ ที่ผ่านการคัดสรรและออกแบบมาเป็นอย่างดี โดยทีมงานดีไซน์เนอร์มืออาชีพ พร้อมการรับประกันคุณภาพสินค้า รวมถึงการให้บริการโดยพนักงานต้อนรับ ที่พร้อมให้คำปรึกษาและสร้างสรรค์ชิ้นงานสุดพิเศษ ให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดตามความต้องการของตนเอง

นอกจากนั้น เพชรชมพู จิวเวลรี่ ยังมีบริการจัดส่งสินค้าและเครื่องประดับให้ลูกค้าที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด

หวัด รวมถึงมีแผนในการดำเนินการขยายการจัดส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และต่างประเทศในแถบยุโรปต่อไปในอนาคต”

“เพชรชมพู จิวเวลรี่ มีความยินดีที่จะให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความจริงใจและความซื่อสัตย์ โดยมอบมิตรภาพที่ดีให้แก่กัน ด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้จากเราและบุคลากรทุกท่าน เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในวันที่ดีที่สุด ด้วยสินค้าพิเศษสุดสำหรับคุณเท่านั้น”

เพชรชมพู จิวเวลรี่ ... แบรินด์จิวเวลรี่และเครื่องประดับที่ดีที่สุดสำหรับคุณ